



PTGถือ‘สยามอโต้แบคส์’76%

■ รุกขยายธุรกิจ Non-Oil ■ โบรกชี้Q3กำไรนิวไฮ-เป้า22บาท

นิวส์ คอนเน็คท์ - PTG ทุ่มซื้อหุ้น “สยามอโต้แบคส์” รวมถือ 76.52% คาดช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร พร้อมลุยขยายธุรกิจ Non-oil ต่อเนื่อง โบรกฯ ประเมิน Q3/63 กำไรทุบสถิติ 6 ไตรมาส เคา์เป้า “ซื้อ” 22 บาท

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สยามอโต้แบคส์ จำกัด โดยการซื้อหุ้นสามัญเดิม จำนวน 6,500,003 หุ้น

ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นสยามอโต้แบคส์ จากเดิม 6,500,000 หุ้น คิดเป็น 38.26% เป็น 13,000,003 หุ้น คิดเป็น 76.52% ของหุ้นทั้งหมดซึ่งบริษัทฯ คาดว่าหลังจากการซื้อหุ้นครั้งนี้จะสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนในการเดินหน้าขยายธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-oil)

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)



พิทักษ์ รัชกิจประการ

KBANK เดินหน้าช่วยลูกค้า หลังหมดมาตรการ “พักหนี้”

นิวส์ คอนเน็คท์ - KBANK ไม่ทิ้งลูกค้า เดินหน้าส่งมาตรการช่วยเหลือ หลังมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครบกำหนดเมื่อ 22 ต.ค.63 ซึ่งลูกค้า 81% กลับมาชำระหนี้ได้ปกติแล้ว

นายฤกษ์ณี จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย หรือ KBANK เปิดเผยว่า

ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ลูกค้าธุรกิจและ ลูกค้าบุคคล

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

DHOUSE เทรด 26 ต.ค. ชูพื้นฐานธุรกิจแกร่ง เชื่อนักลงทุนตอบรับดี

นิวส์ คอนเน็คท์ - DHOUSE ลงสนามเทรด mai วันที่ 26 ต.ค. นี้ ราคา IPO จุ่มจิม 0.60 บาท/หุ้น ชูพื้นฐานแกร่ง อัตราการทำกำไรสูงปรี๊ด นำเงินระดมทุนขยายธุรกิจตามแผน

ผู้สื่อข่าว “นิวส์ คอนเน็คท์” รายงานว่า วันที่ 26 ต.ค.2563 บริษัท ดีแฮัสพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE เข้าจดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรก โดยเสนอขายหุ้น IPO จำนวน

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)



บริษัทประกันชีวิตบริหารงานดีเด่น อันดับ 1.....

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง มอบรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2562 แก่ นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister's Insurance Awards) ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)





PTG

“ในปีนี บริษัทฯ ยังคงเป้าการขยายสาขาสถานีบริการน้ำมันและสถานีบริการแก๊สแอลพีจีจำนวน50-100สาขาส่วนธุรกิจNon-Oilที่ตั้งเป้าจะขยายสาขาให้เพิ่มเป็น 100 สาขาได้แก่กาแฟพันธุ์ไทยและคอฟฟี่เวิลด์แม่กษัมาร์ทร้านแก๊สแอลพีจีครัวเรือน และออกโต้แบคส์ถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้และทำกำไรให้บริษัทฯ เพิ่มขึ้น” นายพิทักษ์ กล่าว

สำหรับสยามออกโต้แบคส์ ประกอบกิจการศูนย์บริการและซ่อมบำรุงสำหรับรถยนต์ในรูปแบบคิกเชอร์วิลด์ ที่มีจุดให้บริการทั้งในและนอกสถานีบริการ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมาย



จะขยายการให้บริการของศูนย์บริการให้ครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น

ด้านนักวิเคราะห์บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า แนวโน้มกำไรสุทธิของ PTG ในไตรมาส 3/63

คาดว่าจะได้ 512 ล้านบาท ทำระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 6 ไตรมาส พร้อมประเมินกำไรสุทธิในปี 2564 ไว้ที่ 1,808 ล้านบาท โดยมีราคาเป้าหมาย 22 บาทแนะนำ “ซื้อ” ●



KBANK

ผ่านมาตรการระยะที่ 1 และ 2 ไปแล้ว 860,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็น การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้ลูกค้าธุรกิจที่เข้าร่วมมาตรการ 360,000 ล้านบาท ครอบคลุมวันที่ 22 ต.ค. นี้ซึ่ง ธนาคารได้เตรียม

ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่เข้ามาตรการพักชำระหนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากการเข้าพบลูกค้าผู้ประกอบการที่เข้ามาตรการฯ ประมาณ 100,000 ราย พบว่าราว 81% สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ปกติมีเพียง 18% ที่ต้องการมาตรการช่วยเหลือต่อ ส่วนใหญ่

อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และส่วนที่เหลือมีการปิดกิจการไปแล้ว

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่สามารถกลับมาชำระปกติได้ ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง โดยเน้นแก้หนี้ให้ตรงจุดแทนการช่วยเหลือเป็นการทั่วไป ได้แก่

1. การบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย เช่น ปรับลดภาระผ่อนชำระต่อเดือน การพักชำระเงินต้น การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และ 2. การให้เงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง เช่น การปล่อยสินเชื่อใหม่เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Soft Loan พลัสวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทรวมทุกสถาบันการเงิน ค้ำประกันสินเชื่อโดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ระยะเวลาสูงสุด 7 ปี และพักชำระเงินต้นสูงสุด 2 ปี ●

DHOUSE

217.20 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.60 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 19.87 เท่า

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DHOUSE เปิดเผยว่า ภายหลังกการระดมทุน บริษัทพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามแผนธุรกิจและแผนการตลาดในโครงการ U Park และโครงการแกรนด์ บีช 2 จำนวน 60 ล้านบาท และเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอีก 20 ล้านบาท ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

“เชื่อมั่นว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นในพื้นฐานของธุรกิจบริษัท เนื่องจากมีผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่อง ประกอบกับมีความสามารถในการทำกำไรที่ดี จากช่วงครึ่งปีแรก 63 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับ 55% และมีอัตรากำไรสุทธิ 28%” นายพงศ์พจน์ กล่าว

ส่วนแนวโน้มธุรกิจอสังหาฯ ในมุมมองผู้ประกอบการ มองว่ายังมีปัจจัยกดดันจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของภาคอสังหาฯ แต่ทิศทางของธุรกิจอสังหาฯ ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศคลี่คลาย. ●



พงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร



เกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชนต้องเสร็จต.ค.นี้



นิวส์ คอนเน็กซ์ – “สุพัฒนพงษ์” สั่งปรับหลักเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชนให้แล้วเสร็จภายในต.ค.นี้ หวังเสนอ กพข. เห็นชอบ พ.ย. 63 ด้าน พพ. เตรียมมาตรการป้องกันการละทิ้งโครงการ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พลังงาน เปิดเผยว่า ได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากให้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค.นี้ และจะต้องให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

เบื้องต้น จะจัดทำเป็นโครงการนำร่องรับซื้อประมาณ 100-150 เมกะวัตต์ และจะดำเนินการเปิดประมูลภายใต้กรอบแผน PDP 2018 Rev.1 โดยมี 2 รูปแบบการคัดเลือก คือ แนวทางประมูลแข่งขัน หรือ การกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าหากหลักเกณฑ์ชัดเจนแล้ว จะเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.)



ในเดือน พ.ย.63

ด้านนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า พพ.อยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ให้สมบูรณ์แบบหลังจากได้จัดรับฟังความคิดเห็น (ไฟท์בקกรุป) เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 63 ที่ผ่านมาซึ่งมั่นใจว่าจะดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ฯ แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. 63 และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ กพข. ในเดือน พ.ย. นี้ สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ ยังไม่ได้ข้อสรุป

วิธีการคัดเลือกโครงการฯ ว่าจะเป็นการเปิดประมูลแข่งขัน (บิ๊ดตั้ง) หรือไม่ ซึ่งแนวทางนี้หลายฝ่ายยังมีข้อกังวลว่า อาจเกิดการดัมพราคาค่าไฟ และสุดท้ายนำไปสู่การละทิ้งโครงการฯ ฉะนั้นภาครัฐได้เตรียมแนวคิดที่จะกำหนดให้มีการวางเงินค้ำประกันโครงการ หรือ เบงก์การันตี ให้กับภาครัฐในวงเงินที่สูงขึ้น แต่อยู่ระหว่างกำหนดวงเงินที่เหมาะสม เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ระดับ 5,000-6,000 บาทต่อไร่ และจะต้องกำหนดบทลงโทษให้เข้มงวด เพื่อป้องกันการละทิ้งโครงการ

ภาพข่าว



เปิดตัวหลักสูตร TREA ACADEMY

นายพรนริศ ขวนไชยสิทธิ นายกสมาคมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ผนึกกำลัง 13 สมาคมอสังหาฯ ทัวภูมิภาค แถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตร “ต่อยอดการพัฒนาอสังหาฯ ปรับกลยุทธ์สู่วิกฤตในปี 2021” และ “TREA ACADEMY” พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “อสังหาฯ มาร์เก็ตเพลส” จะเป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ที่รวมสินค้าที่อยู่อาศัยทุกประเภท ทุกทำเล ทั่วประเทศเกือบ 300 บริษัท นำสินค้าคุณภาพกว่า 1,000 โครงการ เพื่อให้ผู้ซื้อทั่วประเทศสามารถเข้าถึงได้ง่าย

LEO โรดโชว์ จ.กรุงเทพมหานคร

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO นำทีมผู้บริหาร นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่เจ้าหน้าที่การตลาดและนักลงทุน เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย

